

ตามรอย “เฟิร์น” หายาก มหัศจรรย์พรรณไม้ล้านปี ในงาน “The Garden 2012” วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าแพชั่นไอส์แลนด์

ศูนย์การค้าแพชั่นไอส์แลนด์ ร่วมกับ สวนหงษ์พฤกษา และตะนาวสี เฟิน การ์เด็นท์ จัดงาน

“The Garden 2012” เนรมิตศูนย์การค้าให้เป็นสวนเฟิร์นชุ่มฉ่ำเขียวขจี เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าหนาว พร้อมเปิดให้ชมเฟิร์นสายพันธุ์ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก เต็มพื้นที่เซ็นเตอร์คอร์ท ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 2 ธันวาคมนี้



อีกหนึ่งงานใหญ่เอาใจคนชอบแต่งสวน สำหรับงาน “The Garden 2012” สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมงาน ด้วยการพาย้อนรอยไปสัมผัสมนเสน่ห์ความงดงามของ “เฟิร์น” พันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ที่เป็นดัชนีวัดความชุ่มชื้นของผืนป่า ซึ่งถือกำเนิดเกิดขึ้นมาอยู่คู่กับธรรมชาติยาวนานหลายร้อยล้านปีก่อนยุคไดโนเสาร์

ภายในงาน The Garden ครั้งนี้ จึงมีการรวบรวมเฟิร์นสายพันธุ์หายากมาจัดแสดงให้ชื่นชมกันอย่างเต็มที่ ถึง กว่า 50 สายพันธุ์ ได้แก่ **เฟิร์นลิ้นงูรมใบแฉก** หรือ **ไฟโรเซียใบแฉก** เป็นเฟิร์นเกาะอาศัย มีถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น ลักษณะใบยาวคล้ายริบบิ้น แผ่นใบหนา มีสีเหลืองอ่อนและมีขนสีน้ำตาลปกคลุม เป็นสายพันธุ์ที่ต้องการแสงแดดถึงแดดรำไร ความชื้นสูง น้ำปานกลาง ระบายน้ำดี อากาศถ่ายเทสะดวก สามารถปลูกในกระเช้าแขวนประดับตกแต่งสวน โดยใช้เครื่องปลูกที่มีการระบายน้ำดี เช่น กาบมะพร้าว รองก้นกระถางด้วยปุ๋ยคอก

[nggallery id=101]

เฟิร์นหางแมงป่อง เกิดจากการกลายพันธุ์ในประเทศฟิลิปปินส์ ลักษณะเด่นอยู่ที่บริเวณปลายใบที่จะมีรูปร่างบิดม้วนคล้ายหางแมงป่อง การเลี้ยงดูควรปลูกในกระถางโปร่ง ระบายน้ำได้ดี แต่เก็บความชื้นได้นาน เช่น มะพร้าวสับหรือปลูกลงพื้นก็ได้

เฟิร์นเคราสิงโต เป็นเฟิร์นสายพันธุ์นำเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากมีการนำมาเพาะขยายพันธุ์จนได้ลักษณะต้นที่กลายพันธุ์ไป ทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน โดยบางพื้นที่เรียกเฟิร์นหางไก่ หรือเฟิร์นพันเลื้อย ชอบเป็นแฉกใหญ่และลึกลับ ริมขอบของแฉกเป็นแฉกพันเลื้อยอีกชั้น ใบใหญ่ สีอ่อนวิธีการปลูกจะคล้ายเฟิร์นหางแมงป่องคือต้องใช้อุปกรณ์โปร่ง การระบายน้ำดี แต่เก็บความชื้นได้นานและเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวัน

เฟิร์นเขากวาง ไม่ทราบถิ่นกำเนิดที่แน่ชัด แต่ส่วนใหญ่พบมากในบริเวณป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะเฟิร์นเขากวางไม่ชอบแสงแดดมากนัก จึงมักเจริญเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ จัดเป็นเฟิร์นที่มีความสวยงามโดดเด่น ลักษณะใบคล้ายเขากวาง มีความสวยและแตกต่างจากเฟิร์นชนิดอื่นๆ ส่วนของใบจะมีขนเล็กๆ ปกคลุมอยู่ เพื่อทำหน้าที่ในการกรองแสงแดด ช่วยให้เฟิร์นเขากวางสามารถรักษาความชื้นที่พอเหมาะอยู่เสมอ

เฟิร์นหนังงูเหลือม มีถิ่นกำเนิดในแถบคาบสมุทรมาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว ฟิลิปปินส์ นิวกินี และทางตอนใต้ของพม่า เป็นเฟิร์นเกาะอาศัยที่เลื้อยขึ้นอยู่ตามต้นไม้หรือโขดหินในป่าดิบชื้น ลักษณะเป็นใบเดี่ยวปลายแหลม สีเขียวอ่อน เส้นใบสีเขียวเข้มเรียงตัวเป็นร่างแห เฟิร์นหนังงูเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่ได้รับแสงแดดรำไรถึงแสงแดดมาก ควรใช้เครื่องมือปลูกที่โปร่ง ระบายน้ำดี เก็บความชื้นได้นานและอากาศถ่ายเทสะดวก

อีกทั้งยังจะได้ชื่นชมกับความงามของเฟิร์นหูช้างแอฟริกา เฟิร์นหางหงส์ เฟิร์นหางนางเงือก เฟิร์นกระแตไต่ไม้ เฟิร์นหญ้าร้างไก่สีฟ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นสายพันธุ์ที่มีความสวยงามโดดเด่น เหมาะกับการนำมาตกแต่งสวนให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนและความสดชื่นให้กับบ้าน

นอกจากนี้ยังจะได้พบพืชยุคดึกดำบรรพ์ใกล้เคียงกลุ่มเฟิร์นสายพันธุ์มากกว่า 350 ล้านปี อาทิ **หญ้าถอดปล้อง** เป็นกลุ่มเฟิร์นโบราณที่มีเมล็ด พืชในกลุ่มนี้มีมาแล้วตั้งแต่ ตั้งแต่ยุค Paleozoic พืชสกุลนี้มักมีลำต้นเดี่ยว มักพบตามที่ลุ่มน้ำขัง ลำต้นมีข้อปล้องเห็นได้ชัดเจน และเป็นจุดเด่นสวยงาม ผิวลำต้นเรียบเกลี้ยง มีร่องมีสันนูนพาดตามแนวยาว บริเวณข้อที่โคนมีรากซึ่งแตกสาขาแข็งแรง ใบเรียงตัวเวียนรอบต้น

หวายทะนอย กระจายพันธุ์อยู่ในเขตร้อนและกึ่งร้อนทั่วโลก หวายทะนอย ปรับตัวเจริญเติบโต เป็นได้ทั้ง ไม้เกาะอาศัย ตามต้นไม้ใหญ่ ตามซอกหิน ซอกกำแพง หรืองอกอยู่ตามพื้นดิน หากเจริญเติบโตบนดิน สามารถเป็นพุ่มตั้งขึ้น และหากเกาะอาศัย จะมีลักษณะเป็นสายห้อยย้อยลงมา

กนกนารี จัดเป็นญาติของเฟิร์น ดูคล้ายเฟิร์น เป็นพืชที่มีระบบท่อลำเลียง ที่มีลักษณะของพืชโบราณ ใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม บางชนิดมีสีแดง สีเหลืองฟ้า ดูแปลกตา บางชนิดดูคล้ายมอส หรือคลุ้มมอส เจริญเติบโตอยู่ในธรรมชาติที่สภาพหลากหลาย แต่ส่วนมากจะขึ้นอยู่บนดิน สภาพนิเวศน์ธรรมชาติที่พบกนกนารีได้บ่อย บริเวณที่ชุ่มชื้น มีร่มเงา มีบ้างที่เกิดบนพื้นที่กึ่งทะเลทราย ซึ่งสามารถปรับตัวอยู่ให้สามารถอยู่รอดได้ในหน้าแล้ง ด้วยการพักตัวและม้วนตัวห่อกลม เพื่อเก็บความชื้นรักษาตายอด

นอกจากจะมีเฟิร์นสายพันธุ์ต่างๆ ให้ชมแล้ว ภายในงาน The Garden 2012 ยังมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้นานาชาติ ใครที่กำลังมองหาไอเดียการแต่งสวนแนวตั้งหรือสวนสำหรับพื้นที่น้อย มางานนี้รับรองถูกใจ เพราะมีพันธุ์ไม้ที่ใช้พื้นที่ปลูกไม่มากอย่าง มอส กัล้วยไม้ และพันธุ์พืชกินแมลงสีสังสดใส มาจัดแสดงอย่างสวยงาม

เลือกชมพันธุ์ไม้ที่ถูกใจท่ามกลางเสียงดนตรีเพราะๆ จากศิลปินดูโอ เบิร์ต กะ ฮาร์ท และอย่าลืมร่วมกันสร้างโลกให้ร่มรื่นด้วยการรับกล้าไม้มงคลจากกรมป่าไม้นำไปปลูกที่บ้าน ซึ่งจะแจกฟรีทุกวันรวมกว่า 5,000 ต้น

ใครได้ไอเดียจัดสวนแล้วอยากจะได้ต้นไม้สวยๆ ตัดไม้ตัดมือกลับไปปลูกบ้าง ก็มีการจำหน่ายต้นไม้ ดอกไม้ คู่มือ และอุปกรณ์จัดสวนให้เลือกซื้อกว่า 200 ร้าน

งานดีๆ ที่คนรักต้นไม้และหลงใหลการตกแต่งสวนไม่ควรพลาด กับ “The Garden 2012” ที่เซ็นเตอร์คอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์